



ที่ ศธ ๐๒๘๒/๑๒๒๒

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์  
ถนนนิเวศ อ.เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ ๓๑๐๐๐

๒๙ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง แจ้งแนวทางการจัดซื้อหนังสือเรียน

เรียน ผู้รับใบอนุญาต/ผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชนทุกแห่งในสังกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ด่วนมาก

ที่ ศธ ๐๒๑๑.๒/๓๔๗๓ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้แจ้งสำเนาหนังสือที่ได้ตอบข้อหารือถึงแนวทางการจัดซื้อหนังสือเรียนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรณีการจัดซื้อหนังสือเรียนแบบถ่วงจ่ายในระดับชั้น และการนำส่วนลดจากการซื้อหนังสือเรียนไปบริจาคเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม โดยไม่ใช้เป็นส่วนลดค่าหนังสือให้ผู้ปกครองหรือส่งคืนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ จึงได้จัดส่งสำเนาหนังสือดังกล่าวให้ทุกโรงเรียนในสังกัดทราบ เพื่อให้การใช้จ่ายเงินอุดหนุนในการจัดซื้อหนังสือเรียนของโรงเรียนเป็นไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อยและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมศักดิ์ ขอบทำดี)  
ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

โทร. ๐ ๔๔๖๐ ๑๖๘๗

โทรสาร ๐ ๔๔๖๐ ๑๖๘๓

<http://www.buriramps1.net>

ด้านมาก

ที่ ศธ ๐๒๑๑.๒/๓๗๖๓/๓



สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
กทม. ๑๐๓๐๐

๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ตอบข้อหารือแนวทางการจัดซื้อหนังสือเรียน

เรียน ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง

อ้างถึง หนังสือสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ที่ ศธ ๐๒๑๐๗/๔๑๔ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ขอหารือแนวทางการจัดซื้อหนังสือเรียนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนขอเรียนชี้แจง ดังนี้

๑. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการกำหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชน เป็นเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน พ.ศ. ๒๕๕๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๖ (๓) “ในกรณีที่มีเงินอุดหนุนในรายการใดเหลือจ่าย ให้โรงเรียนนำเงินอุดหนุนที่เหลือจ่ายไปสมทบเพื่อดำเนินการในรายการที่มีเงินอุดหนุนไม่เพียงพอได้ แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกินอัตราที่สำนักงานกำหนดแต่ละรายการที่ต้องดำเนินการเบิก โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการร่วม ๔ ฝ่าย”

๒. แนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ กรณีเมื่อซื้อหนังสือเรียนครบแล้วแต่ยังมีเงินเหลืออยู่ หรือกรณีมีส่วนลดจากการซื้อหนังสือเรียน หรือนักเรียนหรือผู้ปกครองสละสิทธิ์ในรายการค่าอุปกรณ์การเรียนหรือค่าเครื่องแบบนักเรียนหรือไม่มีหลักฐานการจ่ายเงินยืนยันการใช้เงินตามวัตถุประสงค์ ให้โรงเรียนนำส่งคืนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน หรือสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด หรือสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด ภายในภาคเรียนที่ขอเบิก

ดังนั้น เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนของโรงเรียนเอกชนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ขอให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปางกำกับให้โรงเรียนปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และแนวทางการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอรุณพล ตรีกตรอง)

เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

กลุ่มงานกองทุนและสวัสดิการ

โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๓๑๘๓

โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๔๑๖๕